

คำประกาศเกียรติคุณ

ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลพระธาตุนาดูนทองคำ
ประเภทบุคคลดีเด่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สาขาวิชาชีพ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๓

นายชูศักดิ์ รัตนวนิชย์โรจน์



นายชูศักดิ์ รัตนวนิชย์โรจน์ เกิดเมื่อวันที่ ๑๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๒ ปัจจุบันมีภูมิลำเนา
อยู่บ้านเลขที่ ๕๓ หมู่ที่ ๑๓ บ้านยายอ่อน ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ประกอบ
อาชีพเกษตรกรเป็นเจ้าของกิจการฟาร์มเลี้ยงสุกรที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดบุรีรัมย์

นายชูศักดิ์ รัตนวนิชย์โรจน์ มีชีวิตในวัยเด็กที่ค่อนข้างลำบาก เพราะบิดาถึงแก่กรรม
ในขณะที่ยังตนเองอายุได้เพียง ๒๒ วัน เมื่อสำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ก็ต้องออกมา
ช่วยครอบครัวทำงานด้วยการปลูกผักขายและได้เปลี่ยนมาค้าขายสินค้าทางการเกษตรในเวลา
ต่อมา ประสบการณ์การทำงานตั้งแต่วัยเยาว์ทำให้นายชูศักดิ์เป็นผู้ที่มีความขยันขันแข็ง
หนักเอาเบาสู้ ประสบการณ์จากการค้าขายสินค้า อาหาร และยารักษาสัตว์ได้กลายเป็นพื้นฐาน
สำคัญให้นายชูศักดิ์หันเหมาประกอบอาชีพเลี้ยงสุกรในเวลาต่อมา

ในปี พ.ศ. ๒๕๒๔ ได้เริ่มต้นสร้างฟาร์มสุกรมาตรฐาน โดยนำพ่อพันธุ์แม่พันธุ์สุกรจาก
ต่างประเทศเข้ามาผสมพันธุ์เพื่อผลิตลูกสุกร ๓ สายพันธุ์ ส่งให้กับตลาดและเกษตรกรรายย่อย
และได้พัฒนาเพิ่มขีดความสามารถในการผลิต การปรับปรุงพันธุ์ การบริหารจัดการมาโดย
ตลอดจนกิจการฟาร์มผลิตลูกสุกรและสุกรขุนมีความมั่นคงและเพิ่มผลผลิตจนเป็นที่น่าพอใจ
ปัจจุบันฟาร์มสุกรของนายชูศักดิ์ มีสุกรพ่อพันธุ์ ๖๐ ตัว สุกรแม่พันธุ์ ๓๐๐๐ ตัว สุกรขุน
๑๒,๒๐๐ ตัว เป็นฟาร์มที่ทันสมัยและใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชื่อเสียง
และความสำเร็จดังกล่าว ทำให้มีเกษตรกรจากในประเทศและต่างประเทศเข้ามาศึกษาดูงาน
อย่างสม่ำเสมอ ในฐานะฟาร์มต้นแบบที่นำเอาวิทยาการและเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาประยุกต์ใช้
อย่างได้ผล

นายชูศักดิ์ รัตนวนิชย์โรจน์ เป็นแบบอย่างของเกษตรกรผู้มีการศึกษาน้อย แต่ประสบ
ความสำเร็จจากการทำงานหนัก และศึกษาหาความรู้เพื่อพัฒนาอาชีพของตนเองอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้แล้วยังได้ทำประโยชน์ต่อสังคมด้วยการช่วยเหลือให้เกษตรกรรายย่อยในท้องถิ่นได้มี
งานทำโดยก่อตั้ง “โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสุกรขุน” สนับสนุนให้ชาวบ้านผู้มีรายได้น้อยนำลูก
สุกรไปเลี้ยงจนสามารถสร้างงานและเพิ่มรายได้ให้แก่กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเป็น
อย่างมาก

ด้วยความสำเร็จในการประกอบอาชีพส่วนตัวอย่างยิ่งใหญ่ และการช่วยเหลือสังคมโดยไม่หวังผลกำไร สภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ยกย่องให้ นายชูศักดิ์ รัตนวิชัยโรจน์ เป็นผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลพระธาตุนาตุนทองคำ ประเภทบุคคลดีเด่น สาขาวิชาชีพ ประจำปี ๒๕๕๓ เพื่อเป็นแก่ตนเองและวงศ์ตระกูลสืบไป